



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภลัย โทร ๐ ๓๔๗๖ ๑๔๗๖-๘ ต่อ ๑๒๑๒

ที่ สส ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๒๐๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินการ EB๑๔ มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย

อ้างถึง แบบหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในหัวข้อ EB๑๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้ครั้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตามขึ้น และได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติกรม. และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์ สุคนธมาน ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก ชม-อัน อุ้นสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงซึ่งเป็นตัวแทนทุกกลุ่มงาน จำนวน ๑๘ ท่าน โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่บรรยายดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเอกสารและภาพกิจกรรมเผยแพร่ต่อไป

(นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส.๐๐๓๒.๓๐๑.๓ / ๒๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม(โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๑๑ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลนภลัย ได้จัดทำประกาศเผยแพร่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

( นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี )  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๗/๑๒

1๑๗




ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม  
เรื่อง เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....  
ตามพระบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ  
ของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ  
หน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสมุทรสงคราม ขอประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม